



แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2548  
จัดทำโดย ส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ  
(<http://www.bot.or.th>)

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2548 อยู่ในเกณฑ์ขยายตัวจากเดือนก่อน ทางด้านอุปทาน รายได้เกษตรกรเร่งตัวทั้งทางด้านราคาและปริมาณ ผลผลิตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเพื่อส่งออกขยายตัวดี และภาคบริการปรับตัวดีขึ้นตามฤดูกาล สำหรับทางด้านอุปสงค์ การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามความระมัดระวังการใช้จ่ายของประชาชนและผู้ลงทุน ขณะที่การส่งออกเร่งตัวขึ้นตามความต้องการจากต่างประเทศ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปชะลอตัวจากเดือนก่อนเล็กน้อยตามการปรับลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนเงินฝากและสินเชื่อยังขยายตัวดี

รายละเอียดของแต่ละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้

**1. ภาคเกษตร** รายได้เกษตรกรจากการจำหน่ายพืชผลสำคัญเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11.9 เร่งตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนทั้งด้านราคาและปริมาณ โดยผลผลิตพืชหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ตามผลผลิตข้าวนาปีที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เนื่องจากราคาที่อยู่ในเกณฑ์สูงจึงให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิต ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงร้อยละ 3.9 เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกพืชอื่น ด้านราคาพืชหลักสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 9.3 โดยราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปีที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ตามราคารับจำนำและราคาในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น และราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 ตามความต้องการใช้มากขึ้น ขณะที่ผลผลิตลดลง

**2. ภาคอุตสาหกรรม** ผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยมูลค่าการผลิตเพื่อส่งออกของอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือผ่านด่านศุลกากรลำพูนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 21.9 เป็น 151.5 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอาหาร หมวดที่ลดลงได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้าง และการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

**3. ภาคบริการ** ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ตามฤดูกาลและได้รับผลดีจากการเพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสำคัญของภาคเหนือซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาก อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนหนึ่งยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ประกอบกับข่าวการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก และสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้ชาวต่างประเทศบางส่วนชะลอการเดินทาง โดยกิจกรรมภาคบริการที่สำคัญ ได้แก่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.2 อัตราการเข้าพักของโรงแรมเฉลี่ยลดลงร้อยละ 0.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน เหลือร้อยละ 69.6 ขณะที่ราคาห้องพักเฉลี่ยของโรงแรมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 ตามราคาของโรงแรมระดับบนที่เปิดดำเนินการในภาคเหนือ ทั้งนี้คาดว่าภาวะการท่องเที่ยวจะมีทิศทางดีขึ้นตามฤดูกาล และการจัดกิจกรรมส่งเสริมของภาครัฐและเอกชน

**4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** กิจกรรมการใช้จ่ายภาคเอกชนที่สำคัญขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยปริมาณจดทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 และร้อยละ 3.4 ชะลอลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 13.5 และร้อยละ 6.4 ในเดือนก่อน ตามลำดับ แต่ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 23.2 โดยขยายตัวมากบริเวณภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน

**5. การลงทุนภาคเอกชน** การก่อสร้างภาคเอกชนชะลอตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและต้นทุนการผลิต โดยปริมาณจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.9 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย ขณะที่พื้นที่รื้อถอนอาคารก่อสร้างในเขตเทศบาลในเดือนนี้กลับมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.1 โดยกระจุกตัวเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก และตาก ด้านสัญญาณการลงทุนเพื่อการผลิตปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน สะท้อนจากโครงการที่ได้รับอนุมัติจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ (BOI) ในเดือนนี้มีจำนวน 10 โครงการ เป็นเงินลงทุน 3,316.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนกว่า 6 เท่าตัว ประกอบกับมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนมีทิศทางดีขึ้น

**6. การค้าต่างประเทศ การส่งออก** ผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 22.2 เป็น 209.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เร่งตัวจากเดือนก่อนซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.0 โดยการส่งออกผ่านด่านศุลกากรลำพูนเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.9 เป็น 151.5 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. สินค้าสำคัญได้แก่ แผ่นดิสก์ อัญมณี และเครื่องจักร การส่งออกผ่านด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เป็น 11.3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. จากคาร์บูเรเตอร์รถจักรยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก และผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ส่วนการส่งออกผ่านด่านชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 เป็น 47.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามการส่งออกไปพม่าเป็นสำคัญ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.1 เป็น 33.6 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. สินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ สังกะสีชนิดแผ่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง และการส่งออกไปลาวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนกว่าเท่าตัว เป็น 4.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ขณะที่การส่งออกสินค้าไปจีนตอนใต้ลดลงร้อยละ 3.4 โดยลดลงเป็นเดือนแรกในปี 2548

**การนำเข้า** เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 33.7 เป็น 150.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เร่งตัวจากเดือนก่อนซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6 ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าผ่านด่านศุลกากรลำพูนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.0 เป็น 138.3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. จากการนำเข้าสินค้าประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทวงจรพิมพ์ วงจรไฟฟ้า วัตถุดิบอัญมณี และเครื่องจักร การนำเข้าผ่านด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนกว่า 2 เท่าตัวเป็น 4.2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. จากการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากฮ่องกง เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การนำเข้าผ่านด่านชายแดนลดลงร้อยละ 25.9 เหลือ 8.4 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการนำเข้าจากจีนตอนใต้และพม่า ลดลงร้อยละ 29.3 และ 42.7 ตามลำดับ ส่วนการนำเข้าจากลาวเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.8

**ดุลการค้า** เกินดุล 59.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ใกล้เคียงกับระยะเดียวกันปีก่อนที่เกินดุล 58.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.

**7. ระดับราคา** ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.7 ชะลอลงจากร้อยละ 6.2 เดือนก่อน เนื่องจากมีการปรับลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหลายครั้ง แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับร้อยละ 3.3 ระยะเดียวกันปีก่อน โดยราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 และร้อยละ 4.4 ตามลำดับ สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.0 เร่งตัวเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 และร้อยละ 0.5 ในเดือนก่อนและระยะเดียวกันปีก่อน

**8. การจ้างงาน** จากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือนตุลาคม 2548 พบว่า ภาคเหนือมีกำลังแรงงานรวม 6.7 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 6.5 ล้านคน ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.4 โดยลดลงทั้งแรงงานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรร้อยละ 5.1 และร้อยละ 2.1 ตามลำดับ จากการลดลงในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต โรงแรมและภัตตาคาร และการขายปลีกขายส่งฯ ด้านอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 3.0 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.7 ระยะเดียวกันปีก่อน สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในเดือนพฤศจิกายน 2548 มีจำนวน 566,634 คน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.5

**9. การเงิน** ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2548 ยอดคงค้างเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือ มีจำนวน 302,661 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน ชะลอลงเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เดือนก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเบิกถอนเงินของส่วนราชการในบริเวณภาคเหนือตอนบน สำหรับเงินให้สินเชื่อมียอดคงค้าง 243,488 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน และเมื่อหักผลของการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 เป็นต้นมา สินเชื่อในเดือนนี้ขยายตัวร้อยละ 9.7 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2547 ทางด้านสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ระดับร้อยละ 80.4 สูงกว่าร้อยละ 72.3 ระยะเดียวกันปีก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

3 มกราคม 2549

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณดวงทิพย์ ศิริกาญจนารักษ์

โทร 0 5393 1147

e-mail : dountis@bot.or.th